

Số: /KH-UBND

Cẩm Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2024

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025-2027

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 và Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2012/TT-BNV; Căn cứ Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, về thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ, đồng thời là Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố;

Thực hiện Công văn số 1177/UBND-NV ngày 29/11/2024 của UBND huyện Ân Thi về việc bầu, cho thôi Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố ;

UBND xã xây dựng kế hoạch phối hợp với UBMTTQVN xã tổ chức triển khai thực hiện bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025-2027 cụ thể như sau:

I.Mục đích, yêu cầu

1.Mục đích:

- Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025– 2027 phải an toàn, tiết kiệm và đảm bảo trình tự thủ tục theo đúng hướng dẫn và quy định.

- Bảo đảm quyền nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát theo quy định.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; tạo không khí thật sự dân chủ trong cộng đồng dân cư, sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2025 - 2027 phải đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, công khai, minh bạch trong quá trình bầu cử.

Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn phải được chuẩn bị chu đáo, tiến hành thận trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, thiết thực và tiết kiệm; đảm bảo thật sự dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, qua đó xem xét, lựa chọn những người có uy tín, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Nghiêm cấm các hành vi làm trái với các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở hoặc lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, bao che, cản trở, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử cũng như lợi dụng việc thực hiện dân chủ để xâm phạm an ninh quốc gia, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

II. Nội dung thực hiện

1. Công tác tuyên truyền

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 và Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2012/TT-BNV và các văn bản hướng dẫn, triển khai công tác bầu cử của cấp trên đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để hiểu và nắm vững nguyên tắc, nội dung cơ bản của việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương và của Tỉnh, Huyện về bầu cử Trưởng thôn phải được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa

dạng; nội dung tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận, có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Tiêu chuẩn Trưởng thôn :

Trưởng thôn phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn.

Từ đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Có sức khỏe, hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; có năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

3. Tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2027:

3.1. Hình thức bầu cử: Việc bầu cử Trưởng thôn được thực hiện bằng hình thức bầu trực tiếp, bỏ phiếu kín.

3.2. Thời gian bầu cử: Tổ chức bầu cử trưởng thôn vào ngày 29/12/2024 (Chủ nhật).

3.3. Cử tri tham gia bầu cử: Là cử tri đại diện hộ gia đình (*chủ hộ hoặc người đại diện hộ*) từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự.

3.4. Quy trình chuẩn bị trước bầu cử

a. Công tác chuẩn bị bầu cử

- UBND xã chủ trì, phối hợp với Thường trực UBMTTQ VN xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

- Ban hành quyết định tổ chức bầu Trưởng thôn (điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ).

Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử UBND xã ban hành quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn. (Trước ngày 10/12/2024).

- Công an xã phối hợp trưởng thôn đương nhiệm rà soát, lập danh cử tri đại diện hộ gửi về văn phòng UBND xã hoàn thành trước ngày 18/12/2024).

Danh sách hộ gia đình cần thể hiện nội dung đại diện gia đình tham gia bầu Trưởng thôn. Đại diện hộ gia đình là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có

khả năng đại diện được cho các thành viên hộ gia đình; trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì đại diện hộ gia đình là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử hoặc ủy nhiệm (khoản 2 Điều 18 Luật Thực hiện dân chủ cơ sở). Danh sách hộ gia đình được niêm yết tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức bầu cử. Tổng số hộ gia đình theo danh sách niêm yết là cơ sở để thống kê số hộ dân tham gia cuộc họp, bầu cử và tỷ lệ biểu quyết.

- Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác mặt trận thôn tổ chức Hội nghị Ban công tác mặt trận dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử. Lập danh sách tổ bầu cử. (Trước ngày 14/12/2024)

- Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử sau khi thống nhất với Ủy ban mặt trận TQVN xã (Tổ bầu cử gồm: Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn làm Tổ trưởng; 01 Tổ phó và các thành viên là đại diện các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện hộ gia đình ở thôn (*không phải là người ứng cử Trưởng thôn*). Chú ý lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử.

UBND xã ấn định số lượng thành viên Tổ bầu cử cụ thể: Thôn La Chàng số lượng 9 người, Thôn Lã Xá, Cẩm La, Đông Bản, Ninh Thôn, Bình Xá, Yên Xá số lượng 07 người.

- Chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử thông báo tất cả các quyết định có liên quan về bầu cử trưởng thôn đến toàn thể nhân dân, niêm yết tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn và thông báo trên hệ thống truyền thanh hoặc bằng hình thức khác phù hợp với điều kiện của địa phương. (Trước ngày 22/12/2024)

- Chậm nhất 05 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử thống nhất với BCTMT thôn niêm yết danh sách những người ứng cử và danh sách cử tri đại diện hộ tại địa điểm bỏ phiếu và những nơi công cộng trong thôn (Trước ngày 24/12/2024).

- Các khiếu nại, kiến nghị về danh sách cử tri tham gia bầu cử phải được tổ bầu cử tiếp nhận, báo cáo UBND xã giải quyết theo thẩm quyền dứt điểm trước 24h trước giờ bầu cử.

b. Quy trình chuẩn bị hội nghị hiệp thương nhân sự, ấn định nhân sự bầu cử trưởng thôn

Bước 1: Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận ở thôn dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn.

Bước 2: Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn báo cáo cấp ủy chi bộ để thống nhất giới thiệu ít nhất 01 người ra ứng cử Trưởng thôn.

Bước 3: Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận ở thôn sau khi có ý kiến của chi ủy chi bộ để quyết định danh sách những người ứng cử (ít nhất 01 người, lưu ý tập trung lãnh đạo công tác nhân sự là Đảng viên theo đề án số 10 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, qua giới thiệu của các chi bộ)

Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản (*theo Mẫu số 5*), kèm theo danh sách và gửi tới UBND cấp xã chậm nhất 15 ngày (14/12/2024) trước ngày tổ chức bầu cử trưởng thôn. UBND xã báo cáo Ban Thường vụ, sau đó UBND xã có văn bản gửi Trưởng thôn để tổ chức họp cộng đồng dân cư.

-Bước 4: Trình tự tổ chức Cuộc họp của cộng đồng dân cư.

Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để thảo luận tiêu chuẩn và danh sách những người ứng cử Trưởng thôn - thời gian hoàn thành chậm nhất là 13 ngày trước ngày bầu cử (trước ngày 16/12/2024), cuộc họp do Trưởng ban CTMT phối hợp với Trưởng thôn triệu tập và chủ trì.

Thành phần tham dự gồm:

- + Đại diện các hộ gia đình trong thôn;
- + Các thành viên của Ban Công tác Mặt trận;
- + Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn;

Hội nghị chỉ được tiến hành khi có trên 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự.

-Trình tự tổ chức cuộc họp:

+ Trưởng ban CTMT tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua chương trình cuộc họp; giới thiệu người đề cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký cuộc họp. Thư ký cuộc họp được quyết định khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

+ Công bố quyết định, kế hoạch Tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025- 2027.

+ Thông qua danh sách những người ứng cử do Ban công tác mặt trận thôn giới thiệu ra ứng cử Trưởng thôn.

+ Hội nghị thảo luận danh sách những người được giới thiệu ra ứng cử và tự ứng cử hoặc đề cử người có đủ tiêu chuẩn điều kiện để tham gia bầu cử Trưởng thôn.

Kết thúc thảo luận, Trưởng thôn chủ trì cuộc họp tổng hợp các ý kiến thảo luận, đề xuất những nội dung cần được biểu quyết và phương án biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín để người tham dự biểu quyết lựa chọn. Phương án được lựa chọn khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

+Biểu quyết đối với các nội dung thảo luận.

Đối với hình thức biểu quyết giơ tay, kết quả biểu quyết được kiểm đếm ngay tại thời điểm biểu quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp. Trường hợp bỏ phiếu kín thì cuộc họp bầu ra Ban kiểm phiếu để thực hiện việc tổ chức bỏ phiếu kín.

Những người tham dự cuộc họp giới thiệu ra bầu cử Trưởng thôn phải được trên 50% tổng số người tham dự cuộc họp biểu quyết thống nhất.

+ Thông qua biên bản cuộc họp của cộng đồng dân cư về việc giới thiệu bầu Trưởng thôn (theo Mẫu số 03).

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Trưởng ban CTMT có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ cuộc họp, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp, quyết định đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua, gửi biên bản cuộc họp đến UBND xã, UBMTTQVN xã.

III. Quy trình tiến hành bầu cử Trưởng thôn

1. Niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình và danh sách ứng cử viên (trước ngày 22/12/2024).

2. Chậm nhất đến ngày 27/12/2024 các tổ bầu cử nhận phiếu bầu, hòm phiếu, biên bản bầu cử và các vật dụng phục vụ cho ngày bầu cử.

3. Thường xuyên thông báo trên hệ thống truyền thanh cho cử tri biết ngày bầu cử, địa điểm bầu cử, danh sách người ứng cử trưởng thôn.

4. Bố trí địa điểm bầu cử, trang trí phòng bầu cử trước 1 ngày bầu cử (*có mẫu trang trí kèm theo*).

5. Tổ chức ngày bầu cử đúng theo nội quy của phòng bỏ phiếu đã được quy định.

6. Xét và giải quyết những khiếu nại về bầu cử theo thẩm quyền quy định.

7. Tổ chức ngày bầu cử là ngày 29/12/2024 (tức chủ nhật)

- Thời gian bầu cử bắt đầu từ 07 giờ 00p sáng và kết thúc 12 giờ 00p cùng ngày.

- Tổ bầu cử phân công người lập danh sách họ tên, ghi rõ đại diện hộ gia đình đi bầu cử, khi nhận phiếu song ký vào danh sách đó để tiện cho việc theo dõi.

- Trước khi bỏ phiếu tổ bầu cử mời hai đại diện cử tri có mặt kiểm tra hòm phiếu và niêm phong hòm phiếu.

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời hai đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

- Kiểm phiếu song, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình của thôn; số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn.

- Người trúng cử trưởng thôn: Là người có số phiếu cao nhất và phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn.

- Biên bản kiểm phiếu lập thành 3 bản, có chữ ký của các thành viên tổ bầu cử.

- Tổ trưởng Tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu trưởng thôn kèm theo biên bản kiểm phiếu gửi về Ủy ban nhân dân xã, UBMTTQVN xã trước 17 giờ cùng ngày.

+ Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ bầu cử, UBND cấp xã tổng hợp và công bố kết quả số phiếu bầu cho từng ứng cử viên và người trúng cử Trưởng thôn bằng hình thức niêm yết công khai tại thôn và trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

8. Công nhận kết quả bầu cử (Điều 8 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo và biên bản xác nhận kết quả bầu cử, UBND xã xem xét, quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn; trường hợp không ban hành quyết định công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND xã.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Công chức tài chính kế toán tham mưu phân bổ kinh phí để đảm bảo kinh phí tổ chức Bầu cử Trưởng thôn theo quy định

2. Giao trách nhiệm cho Trưởng Công an phối hợp với Chi huy trưởng quân sự xã có kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đợt bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2025-2027; Công an xã cung cấp các hộ hiện đang cư trú trên địa bàn trước ngày 14/12/2024, để Trưởng thôn có cơ sở lập danh sách hộ gia đình phục vụ cho công tác bầu cử trưởng thôn.

3. Công chức Văn hóa- Xã hội phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể và các thôn xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền tới cử tri về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Trưởng thôn và hướng dẫn các thôn trang trí theo đúng quy định.

4. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện việc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025-2027, triển khai công tác bầu cử của cấp trên đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để hiểu và nắm vững nguyên tắc, nội dung cơ bản của việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Tổng hợp báo cáo kết quả Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

Hướng dẫn bổ sung những nội dung liên quan đến công tác Lập danh sách những người ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2027 (nếu có).

5. Công chức Văn phòng thống kê xã có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ trong ngày bầu cử, tổng hợp kết quả bầu cử báo cáo UBND huyện.

6. Các thôn triển khai tuyên truyền ngày bầu cử, vận động cử tri đi bầu cử, trang trí phòng bầu cử, các cổng chào, vận động nhân dân treo cờ, niêm yết danh sách cử tri và tiêu sử ứng cử viên tại nhà văn hóa thôn và tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Trên đây là Kế hoạch của UBND xã Cẩm Ninh về tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 – 2027. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể và các thôn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (để báo cáo);
- Phòng Nội vụ huyện (để báo cáo);
- TT Đảng ủy - TT HĐND
- Lãnh đạo UBND xã
- TT UBMTTQ xã;
- Chi ủy 7 thôn ;
- Ban Chỉ đạo BC xã;
- Đài truyền thanh.
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Đạt

